



International
Baccalaureate

Takapuna Normal
Intermediate School



26 Northcote Road, Takapuna
Auckland 0627, New Zealand
+ 64 9 489 3940
www.tnis.school.nz
studynz@tnis.school.nz

Kia Ora and Welcome to Takapuna Normal Intermediate School

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนทาคาปูน่า นอแม็ล อินเทอมีเดียท (Takapuna Normal Intermediate School)

โรงเรียนทาคาปูน่า นอแม็ล อินเทอมีเดียท เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่ปลอดภัย และอยู่ในความดูแลของครูที่เอาใจใส่ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ นักเรียน

โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในการเรียน การสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปิดโอกาสให้ นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ สังคม วัฒนธรรม และการกีฬา โรงเรียนเปิดสอนใน หลักสูตรการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ และ หลักสูตร International Baccalaureate ระดับประถมศึกษา (PYP)

โรงเรียนทาคาปูน่า นอแม็ล อินเทอมีเดียท เปิดโอกาสให้ นักเรียนได้เรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งนำไปสู่ การทำงานร่วมกัน ทั้งส่วนตัวและสังคม

โรงเรียนมีครูที่มีประสบการณ์ในการ จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ นักเรียน แต่ละคนเพื่อความสำเร็จของ นักเรียน

เวนดี้ แซนลิเฟอร์ อาจารย์ใหญ่



Wendy Sandlifer, Principal



Develop your passion with a New Zealand Education

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียนทาคาปูน่า นอแม็ลอินเทอมีเดียท ตั้งอยู่ในนอร์ธชอร์ของเมืองไอล์แลนด์ เป็นโรงเรียนชั้นนำทางการศึกษาสำหรับ นักเรียนอายุระหว่าง 11-13 ปี

โรงเรียนมีโปรแกรมแลกเปลี่ยนด้าน วิชาการกับมหาวิทยาลัยไอล์แลนด์และ เป็นที่
อบรมและดูงานเกี่ยวกับระบบการ ศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์จากครูจาก ประเทศ
ต่างๆทั่วโลก

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีความร่วมมือ อย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง
เช่น โรงเรียน Westlake Boys High School, โรงเรียน Westlake Girls High School และ
โรงเรียน Takapuna Grammar School.

โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าที่คึกคัก ด้วยผู้คน ชายหาด และอยู่ห่างจาก ใจกลาง
เมืองไอล์แลนด์โดยรถประจำทาง 15 นาที ซึ่งเป็นที่ตั้ง มหาวิทยาลัยไอล์แลนด์และ
สถาบัน อุดมศึกษาอื่นๆด้วย สถานีรถประจำทาง อยู่ใกล้กับโรงเรียน

หลักสูตรการศึกษา

โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียน 2 ปีในด้าน
วิชาการเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ซึ่ง
เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาตัวเอง
หลักสูตรของโรงเรียนจะเน้นด้านทักษะ การ
คิดและการรับผิดชอบต่อตนเองและ สังคม
ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาชีวิต
ในอนาคต



หลักสูตรสากล

โรงเรียนทาคาปูน่า นอแม็ลอินเทอมีเดียท เป็นสมาชิกของ
องค์การด้านการศึกษ สากลได้เปิดสอนหลักสูตร
International Baccalaureate Primary Years
Programme (PYP) ซึ่งมีจุดประสงค์ในการพัฒนา ทักษะ
ในด้าน การใฝ่รู้ การซักถาม ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจและ
เคารพความคิดเห็น ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

แผนกเทคโนโลยี

โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษด้านเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้แก่ งานไม้ อาหาร วิทยาศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเรียนรู้การ พัฒนาทักษะการใช้มือ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ในการเรียนด้านเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษา

การศึกษากลางแจ้ง

โรงเรียนทาคาพูน่า นอแมลอินเทอมีเดียท เปิดให้นักเรียนได้มี ประสบการณ์การศึกษากลางแจ้งที่ตื่นเต้น เร้าใจเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้นักเรียนได้ รู้จักกับเครื่องมือในการเข้าร่วมกิจกรรม กลางแจ้งในอนาคต ได้แก่ เรือคายัค ค่าย พักแรม เดินป่า การขี่จักรยาน การไต่ เชือก และกิจกรรมสันทนาการ อื่นๆ อีกมาก

กีฬา

โรงเรียนทาคาพูน่า นอแมล อินเทอมีเดียท ได้รับการยอมรับทั้งภายในประเทศและ นานาชาติว่าเป็นโรงเรียนที่มีความสำเร็จโดดเด่น โรงเรียนมีกีฬาหลาย ประเภท ได้แก่ กรีฑา คริกเกต ฮอกกีฟุตบอล เน็ตบอล บาสเกตบอล กอล์ฟ ปิงปอง ทัชรักบี้ โปโลน้ำและว่ายน้ำ นักเรียนสามารถเลือกเล่นกีฬาต่างๆ ได้ ตลอดทั้งปี เช่นเดียวกับเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาระดับภูมิภาค และสมาคมการแข่งขัน กีฬาแห่งชาตินักเรียนระดับประถมตอนปลาย ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์



ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง

หลักสูตรทัศนศิลป์และการแสดงเปิด โอกาสให้นักเรียนได้แสดงพัฒนาด้าน ความคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนมีห้องเรียน พิเศษ 2 ห้องสำหรับศิลปะและดนตรี / การแสดง

ครูผู้สอนหลักสูตรทัศนศิลป์ได้เปิดโอกาส ให้นักเรียนได้แสดงอิสระทางความคิดใน รูปแบบ สองมิติในการวาด ภาพลายเส้นและภาพเขียนรวมทั้งงาน ประติมากรรมสาม มิติ โดยใช้สื่อในหลาย รูปแบบ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีครูผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน ศิลปะ การแสดง ดนตรี และการเต้นในด้านต่างๆ ซึ่งทำให้นักเรียนได้สร้างผลงานของ ตนเองและ แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน กิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การแสดงละคร เวที การเต้นคัปป่า ฮักก้า การเต้นรำ การ เต้นรำเป็นกลุ่ม การเต้นเชียร์ลีดเดอร์ และ กระโดดแจม

ดนตรี

นักเรียนสามารถเลือกเรียนเครื่องดนตรีที่ ตนเอง ต้องการ และสามารถเข้าร่วมแสดง ร่วมกับวงดนตรีแจ๊ส วงดนตรีร็อคและการขับร้องประสานเสียง วงดนตรีออร์เคสตราของ โรงเรียนมีนักดนตรี มากกว่า 70คน ได้เรียนรู้ในการเล่นเพลง ยอดนิยมและเพลง คลาสสิก



สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สนามกีฬากลางแจ้ง สนามเด็กเล่น ห้องเรียนดนตรีและการแสดง หอประชุม ห้องทำฟัน ห้องสมุด ห้องเรียน 20 ห้อง และห้องเรียนพิเศษ 4 ห้อง ในชั้นเรียนทุก ชั้นมีการเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตความเร็ว สูง นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ การเรียนรู้ และทำงานร่วมกับเพื่อน นักเรียนในกลุ่ม ห้องสมุดเปิดทำการทุก วันตั้งแต่ 08:00-16:00 น. ชั้นเรียนและ บริเวณที่ใช้ในการเรียนรู้มีความทันสมัย และมี อุปกรณ์ครบครันพื้นที่ในโรงเรียนได้ รับการตกแต่งให้เป็นภูมิทัศน์ที่ สวยงาม มี ห้องอาหารสำหรับนักเรียนซึ่งมีบริการทั้ง ทั้งอาหารร้อนและ อาหารเย็นที่มีคุณค่า ทางโภชนาการอย่างครบถ้วน



หลักสูตร ESOL

โรงเรียนมีโปรแกรมการสอนภาษา อังกฤษสำหรับนักเรียนนานาชาติ (ESOL) เพื่อช่วยพัฒนานักเรียนนานาชาติในด้าน การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง เพื่อ นักเรียนจะได้พัฒนาภาษาได้ในระดับเดียวกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน โปรแกรมด้าน การอ่านและการเขียนจะสอนโดยเจ้า หน้าที่และครูผู้ช่วย

สวัสดิการ

สวัสดิการของนักเรียนนานาชาติได้รับการ ดูแล โดยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ แผนกนักเรียนนานาชาติ ตามกฎข้อบังคับ ของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องดูแลนักเรียนนานาชาติปี 2016

โรงเรียนทาคาพูน่า นอแมลอินเทอมีเดียท คำนึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียนเป็นเรื่องที่ มีความสำคัญอย่างยิ่งวด โรงเรียนตั้ง อยู่ใกล้กับโรงพยาบาล นอร์ธชอร์และศูนย์ การแพทย์ชอร์แคร์และมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การอบรมในกรณีฉุกเฉินในโรงเรียน

การประกัน

ระเบียบปฏิบัติในการดูแลเอาใจใส่ นักเรียนนานาชาติ กำหนดให้นักเรียน ต้องมีประกันสุขภาพ และการเดินทางที่ให้ คู่ปกครองครบถ้วน

ที่พักอาศัย

นักเรียนทุกคนต้องพักอยู่ในที่พักแบบ โฮมสเตย์ซึ่งมีผู้ดูแลหรือผู้ปกครองที่ได้รับ การรับรองจากผู้อำนวยการนักเรียน นานาชาติของโรงเรียนซึ่ง จะเป็นผู้ตรวจตราและให้การอนุมัติครอบครัว โฮมสเตย์ทั้งหมด

การให้ความช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มเติม

- การช่วยทางด้านภาษาเฉพาะทางและ ความช่วยเหลืออื่นๆที่ต้องการ
- การปฐมนิเทศและการให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง
- การให้ความช่วยเหลือ โดยใช้ภาษาแม่ แก่นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวเมื่อ จำเป็น
- โฮมสเตย์ที่มีความปลอดภัยและดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดี
- การพบปะผู้ปกครองช่วงอาหารว่าง (morning teas)
- โทรศัพท์ให้ติดต่อฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง



International Baccalaureate



แอนดี้ - จีน

ระบบการศึกษาของ โรงเรียนทาคาปูน่า นอแม็ล อินเทอมีเดียท เต็มไปด้วย ความ สนุกสนาน นักเรียนจะมีอิสระในการคิด เชิงสร้างสรรค์ โรงเรียนมีสนาม หน้าที่ กว้างใหญ่ และมีสนามกีฬาคอนกรีต 5คอร์ท ให้นักเรียนได้เล่นกีฬาใน ช่วงพัก ภาคเช้าและเที่ยง รวมทั้งระหว่างการออก กำลังกาย และ ช่วงวิชาพลະ ศึกษา นักเรียนมีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ ในสิ่งใหม่ๆพร้อมทั้งกิจกรรม ด้านกีฬา ชมรมด้านวัฒนธรรมและดนตรี โรงเรียนทาคาปูน่า นอแม็ลอินเทอมีเดียท มีโปรแกรมการศึกษากลางแจ้ง (EOTC) ให้นักเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรม กลางแจ้งเช่นค่าย Motutapu และ กิจกรรม ทางน้ำตลอดปี ผมชอบวิชาเทคโนโลยี ได้แก่ ศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ สื่อดิจิทัล อาหาร และวัสดุ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมสนุก และได้เรียนรู้ อย่างสนุกสนาน



อูจีเนีย - อิตาลี

การศึกษาในนิวซีแลนด์แตกต่างจาก อิตาลีมาก ที่นี้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วย ตนเองจากสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วมีการ ฝึกฝนและลองทำสิ่งต่างๆ ที่นักเรียน ติดขัด ซึ่งแตกต่างจากประเทศอิตาลี นักเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ครูและเพื่อนๆ รวมทั้งฝึกการทำงานร่วม กับผู้อื่น



ริกกี - เกาหลีใต้

วิธีการสอนที่ โรงเรียนทาคาปูน่า นอแม็ล อินเทอมีเดียท ได้ปรับให้เหมาะสมกับ ระดับความสามารถของนักเรียน นักเรียน ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อนๆ การ หา ข้อมูล แลกเปลี่ยนความเห็น การทดลอง และสรุปผลจากการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนกีฬาหลากหลายประเภท ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมากมายในโรงเรียนเพื่อ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในด้านการ สื่อสารระหว่างครูและเพื่อนนักเรียน ผมมี ความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ โรงเรียน ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือใน กิจกรรมของโรงเรียน

Continuous effort -
not strength or
intelligence - is the
key to unlocking
our potential.

WINSTON CHURCHILL



สมัครอย่างไร

- ตรวจสอบคู่มือนักเรียนและกรอกแบบฟอร์มพร้อมส่งสำเนารายงานผลการเรียนล่าสุดพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
- หากโรงเรียนรับท่านเข้าเรียน นักเรียนจะต้องได้รับเอกสาร Offer of Place มาพร้อมกับจดหมาย ซึ่งแจ้งวัน เริ่มเข้าเรียน ระยะเวลาการศึกษา ค่าเรียนตารางค่าธรรมเนียมและวันที่ ที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- ชำระค่าธรรมเนียมให้กับทาง โรงเรียนภายในวันที่ระบุ
- โรงเรียนจะออกใบเสร็จรับเงิน โดยแนบไปพร้อมกับเอกสาร “Offer of place” เพื่อนำไปยื่นต่อ สถานทูตนิวซีแลนด์เพื่อขอรับวีชานักเรียน
- ผู้อำนวยการแผนกนักเรียนนานาชาติ จะติดต่อกับนักเรียนเพื่อขอรับ รายละเอียดในความประสงค์ของ ที่พักอาศัยสำหรับนักเรียนที่ไม่อาศัย อยู่กับบิดามารดาจำเป็นต้องพักที่อยู่ อาศัยในที่ที่โรงเรียนให้การรับรองไว้ เท่านั้น โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครอง นักเรียนได้ทราบว่า มีอะไรบางอย่างที่ จำเป็น
- นักเรียนนานาชาติจำเป็นต้องมีการ ประกันสุขภาพและการเดินทาง